



สรุปมติย่อการประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์...ครั้งที่ ๑๑/๒๕๔๘

วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๔๘

(รับรองรายงานการประชุม วันจันทร์ที่ ๑๙ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๔๘)

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1	ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน	นางอัมพร รัตนภักดิ์ ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด กำแพงแสน นำเสนอนโยบาย และวิสัยทัศน์ต่อสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อนำเสนอประกอบด้วย วิสัยทัศน์ ภารกิจ นโยบายหลักและวัตถุประสงค์ขององค์กรยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์ กลยุทธ์และแผนปฏิบัติการสำนักหอสมุด กำแพงแสน พ.ศ. 2548 - 2552 จุดแข็งและจุดอ่อนขององค์กร	ที่ประชุมรับทราบ
2	คณะกรรมการติดตามผล การปฏิบัติงานของคณบดี	รายงานผลการติดตามการปฏิบัติงานของคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย ที่ได้แสดง วิสัยทัศน์ และมีผลการปฏิบัติงานครบรอบ 1 ปี	ที่ประชุมรับทราบ
3	คณะเกษตร	ขออนุมัติเปิดสอนโครงการหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาเกษตรกรรม- ศาสตร์(ภาคพิเศษ) คณะเกษตร โดยเริ่มรับนิสิตในภาคปลาย ปีการศึกษา 2548	อนุมัติ
4	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร	มีมติให้แต่งตั้ง อาจารย์อรไท ผลดี ข้าราชการพลเรือนในมหาวิทยาลัยตำแหน่ง อาจารย์ ระดับ 7 ภาควิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์ ดำรงตำแหน่งในการ- บริหารเป็น ผู้อำนวยการสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร สืบต่อจาก รองศาสตราจารย์จรูญพรชัย หิรัญพฤกษ์ ตั้งแต่วันที่ 13 มกราคม พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 4 ปี
		แต่งตั้งผู้อำนวยการสำนักหอสมุด	มีมติให้แต่งตั้ง นางวันทนา โกวิทางกูร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งบรรณารักษ์ชำนาญการ ระดับ 8 สังกัดสำนักหอสมุด ดำรงตำแหน่งใน การบริหาร เป็นผู้อำนวยการสำนักหอสมุด สืบต่อจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์รังสรรค์ ปิติปัญญา ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2549 เป็นต้นไป โดยมีวาระการดำรง ตำแหน่ง 4 ปี
		แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ที่ประชุมมีมติเห็นชอบนโยบายและวิสัยทัศน์ของคณะศิลปศาสตร์และ วิทยาศาสตร์ และเห็นชอบให้แต่งตั้งคณะกรรมการสรรหาคณบดี

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4 (ต่อ)	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ประกอบด้วย -นายรัตน์ พานิชพันธ์ กรรมการสภาฯ ผู้ทรงคุณวุฒิ เป็นประธานกรรมการ -รองศาสตราจารย์ ดร. มนฤตย์พล อูรบุญนวลชาติ เป็นกรรมการ กรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ประจำ เป็นกรรมการ -ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิบูลย์ ชลานันต์ ประธานสภาข้าราชการ เป็นกรรมการ -หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี เป็นเลขานุการ
5	มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	ขอให้สภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณากำหนดค่านำหนักมาตรฐานในการประเมินคุณภาพ ซึ่ง สมศ. จะใช้ในการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อรับรองมาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา	เห็นชอบให้กำหนดค่านำหนักของสถานศึกษา ในมาตรฐานที่ 1 ด้านคุณภาพ- บัณฑิต 35 คะแนน มาตรฐานที่ 2 ด้านงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 35 คะแนน มาตรฐานที่ 3 ด้านการบริการวิชาการ 20 คะแนน มาตรฐานที่ 4 ด้านการทำนุ- บำรุงศิลปและวัฒนธรรม 10 คะแนน
		นำเสนอประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ให้ปริญญาก่อนนิสิตในภาคต้น ปีการศึกษา 2548 (ครั้งที่ 4) รวม 40 คน	ที่ประชุมรับทราบ
6	คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์	ขออนุมัติใช้หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ของภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มาเปิดสอนที่คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ โดยขอเปิดสอนภาคปกติ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป	อนุมัติ
7	อนุกรรมการอุทธรณ์และร้องทุกข์ประจำ มก.	การพิจารณาเรื่องร้องทุกข์กรณีผู้บังคับบัญชาเลื่อนขั้นเงินเดือน โดยมีชอบและไม่เป็นธรรมของ รองศาสตราจารย์อภิชาติ กัทธธรรม	ที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติดังนี้ 1. ประเด็นแรก กรณีร้องทุกข์เรื่องการประเมินเลื่อนขั้นเงินเดือน เป็นเรื่องร้องทุกข์ที่ยื่นเกินกำหนดระยะเวลา จึงไม่อาจนำมาพิจารณาได้ 2. ประเด็นที่สอง กรณีร้องทุกข์เรื่องการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานตามมาตรการที่ 3 นั้น เกิดขึ้นจากการดำเนินการประเมินที่รีบด่วน ประกอบกับผู้ประเมินไม่เข้าใจและมีการประเมินไม่ครบทุกข้อ จึงขอให้มหาวิทยาลัยฯ กำหนดแบบที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงาน และรายละเอียดที่ใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานให้ชัดเจน ทั้งนี้มอบ ศาสตราจารย์ก้ำพล อุดลวิทย์ และหัวหน้าสำนักงานอธิการบดี สรุปรายละเอียดเรื่องการร้องทุกข์ฯ เสนอสภามหาวิทยาลัยฯ ในการประชุมครั้งต่อไป
8	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	การดำเนินการสรรหาคณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ มีข้อโต้แย้งว่า การดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งผู้แทนข้าราชการและพนักงานในคณะวิทยาศาสตร์ไม่ถูกต้อง เลขานุการคณะวิทยาศาสตร์จึงมีหนังสือขอให้นายกสภาฯ พิจารณาว่า การดำเนินการของเลขานุการคณะฯ ที่ได้เสนอขอให้คณบดีแต่งตั้งคณะกรรมการสรรหา “คณะกรรมการสรรหาคณบดีคณะวิทยาศาสตร์” ถูกต้องด้วยระเบียบหรือไม่อย่างไร นายกสภามหาวิทยาลัยฯ ในฐานะผู้ลงนามในประกาศสภามหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ข้อบังคับฯ ว่าด้วยการสรรหาคณบดี พ.ศ.	เห็นชอบตามที่นายกสภามหาวิทยาลัยฯ เสนอ และมอบเลขานุการสภามหาวิทยาลัยฯ คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย หัวหน้าสำนักงานอธิการบดี และผู้อำนวยการสำนักงานกฎหมาย ดำเนินการแก้ไขระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์วิธีการได้มาซึ่งกรรมการสรรหาฯ ให้ชัดเจน เพื่อความเข้าใจที่ถูกต้องตรงกัน โดยให้นำเสนอนายกสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาก่อนนำเสนอสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณาต่อไป

ลำดับ	หน่วยงานที่เสนอ	เรื่อง	มติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8 (ต่อ)	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	2544 และหลักเกณฑ์วิธีการ ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาผู้แทนข้าราชการและพนักงาน แบนทำยข้อบังคับฯ ได้เสนอว่า เห็นด้วยกับการตีความหมายของข้อบังคับและหลักเกณฑ์ที่เลขาธิการคณะวิทยาศาสตร์ ดำเนินการตามบันทึกข้อความ ลงวันที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2548 และถือว่าการปฏิบัติเพื่อให้ได้มาซึ่งคณะกรรมการสรรหาและคณะกรรมการเลือกคณะกรรมการสรรหาคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์ดังกล่าวถูกต้องตามเจตนารมณ์ของข้อบังคับฯ ทุกประการ และกรรมการสภามหาวิทยาลัยฯ ได้ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า จากการพิจารณาข้อมูลที่น่าเสนอแล้ว ไม่พบว่า การกระทำของเลขาธิการคณะวิทยาศาสตร์ที่ได้ดำเนินการมานั้น มีเจตนาใดที่ไม่บริสุทธิ์ หรือทำให้ผู้ใดผู้หนึ่งเสียผลประโยชน์ แต่ข้อบังคับและหลักเกณฑ์ดังกล่าว อาจทำให้บุคคลบางคนเข้าใจความหมายหลักเกณฑ์นี้ ได้คลาดเคลื่อนหรือแตกต่างกันไปได้หลายกรณี จึงขอให้เลขาธิการสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ดำเนินการแก้ไขระเบียบข้อบังคับและหลักเกณฑ์วิธีการ ได้มาซึ่งกรรมการสรรหาให้ชัดเจน ตามแนวทางที่คณะวิทยาศาสตร์ดำเนินการ	
9	สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์	จากการบรรยายพิเศษทางวิชาการในโอกาสครบรอบ 1 ปี สภามหาวิทยาลัยฯ (วาระ 2547 – 2549) วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2548 วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ได้มีข้อสังเกตว่า สภามหาวิทยาลัยฯ ใช้เวลาค่อนข้างมากในการพิจารณาหลักสูตร ควรมีคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนการพิจารณาในที่ประชุมฯ	ประธานฯ จึงเห็นสมควรให้เพิ่มกรรมการสภามหาวิทยาลัย จาก 1 คน เป็น 2 คน เพื่อทำหน้าที่พิจารณาศึกษารายละเอียดและสรุปประเด็นให้ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยฯ พิจารณา โดยไม่ต้องเชิญหน่วยงานเจ้าของเรื่องเข้าร่วมชี้แจง
10	คณะวิศวกรรมศาสตร์	ขออนุมัติปรับข้อความในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมป้องกันภัยอวกาศ โดยปรับเปลี่ยนชื่อ 6 คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา ขอแก้ไขข้อมูลของหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการวิศวกรรม หลักสูตรนานาชาติ โดยขอปรับรหัสวิชา 22254x รวม 4 รายวิชา	อนุมัติ
11	คณะมนุษยศาสตร์	ขออนุมัติปรับปรุงหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเยอรมัน หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2548 โดยเริ่มใช้กับนิสิต รุ่นปีการศึกษา 2549	
12	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา	สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา นำส่งสรุปผลการประชุมระดมความคิด เรื่อง ทิศทางการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการอุดมศึกษา แจ้งเวียนให้สภามหาวิทยาลัยและผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษารับทราบเพื่อใช้ประโยชน์ในการพัฒนานโยบายของสถาบัน	ที่ประชุมรับทราบ

ที่มาข้อมูล : กองกลาง ณ วันที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2549 (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ <http://emeeting.ku.ac.th> โดย Login ผ่าน Password นนทรี